



รายงาน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

แบบติดตามผล

การดำเนินการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑	ขอให้ผู้รับเหมาติดป้ายรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบริเวณสี่แยกเบญจมาราชูทิศ เพื่อให้ประชาชนทราบ	นายเคารพ อีสสระไพบุลย์	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อยแล้ว
๒	ขอให้ตรวจสอบถึงดับเพลิงในชุมชนว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน	นายค่านวน โสมนิล	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตลอดแนวถนนราชดำเนิน ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลายถนนราชดำเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ	นายภูริทัต รัตนพาหุ	สำนักการช่าง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบทางสถานีวิทยุเวปไซต์เทศบาลฯ และรถแห่ประชาสัมพันธ์
๔	ปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งถนน สท.ธารงริมคลองคูพาย ใกล้ๆกับโรงพยาบาลมหาราช ตลิ่งบางช่วงพังมาถึงริมถนนแล้ว อาจเกิดอันตรายต่อกับผู้ที่สัญจรไปมา และทรัพย์สินของประชาชนอาจเกิดความเสียหาย	นายสุภัก รัตนพฤษ์ขจร	สำนักการช่าง	สำนักการช่างได้เข้าตรวจสอบแล้วการซ่อมแซมทำได้ยาก จึงให้ช่างเขตเข้าตรวจสอบร่วมกับวิศวกรโยธา เพื่อนำมาจัดทำแบบและประมาณราคาการก่อสร้างและซ่อมแซมต่อไป

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๕	ขอให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รูปและแบบอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าวโคตร ที่ผู้บริจาคที่ดินได้ดำเนินการออกแบบให้แล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	นายภูริทัต รัตนพาทู	สำนักงานการศึกษา	เนื่องจากการเขียนแบบและรายละเอียดประมาณการก่อสร้างของเทศบาลยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ตั้งนั้นเมื่อแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
๖	สอบถามการปลูกดอกดาวเรืองตามนโยบายรัฐบาลเนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ เทศบาลได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว	นายภูริทัต รัตนพาทู	สำนักงานช่าง	การปลูกดอกดาวเรืองดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประดับตามถนนสำคัญในเขตเทศบาลและชุมชนประตุมืองต่างๆ
๗	ขอให้แก้ไขป้ายบอกทางบริเวณถนนราชดำเนิน ภาษาอังกฤษสะกดผิด	นายประสิทธิ์ วงศ์พิศาล	สำนักงานช่าง	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว